

ไปกลืนไปๆ ครั้นเวลาตายแล้วก็อ้าปากหวออยู่ที่กองฟอนนั้นละ มีคนเอาไปเผา เอาสมบัติเงินทองที่ไหน เจาะอย่างยิ่งไอ้หลังลายที่เป็นบ้ากันมากๆ นั้นมันไปเผาไหม มีตั้งแต่ฟันแต่ไฟไปเผาทั้งนั้นละ ทำไมจึงเป็นบ้าเอานักหนามนุษย์เราทุกวันนี้

เรียนมาถึงดอกเตอร์ดอกแต่อะไรก็ไม่รู้ นี่ละอำนาจของกิเลสครอบหัว เรียนมาชั้นไหนก็เรียนมาเถอะนะ มีแต่เลวๆ ทั้งนั้น เป็นวิชาของกิเลส กิเลสเหยียบหัวคนเหยียบหัวสัตว์ เอาไฟเผาสัตว์โลกเวลานี้ เอาธรรมแทรกเข้าไปซีเป็นน้ำดับไฟมันจะรู้กันเองๆ เตี้ยนมันมีแต่อย่างนั้น มองไปที่ไหนจะดูไม่ได้แล้วนะเวลานี้ มีแต่ว่าเจริญๆ ไม่ทราบว่าจะอะไรเจริญ บางทีนอนจะนอนไม่หลับนะบางคืน บางรายจนนอนไม่หลับใหญ่เท่าไรยิ่งหนักมากนะความทุกข์ แล้วก็เห่อเป็นบ้ากัน ตื่นยศเขา ตื่นไอ้หลังลายเขามีเงินเท่านั้นเท่านั้น ตื่นจนอ้าปาก ดูไม่ได้สติตั้ง ดูจนอ้าปาก นี่มันจะเป็นบ้าไปตามๆ กัน อ้าปากไปตามๆ กันพวกนี้

อู๊ย มันน่าทุเรศนะ เราขอพูดให้ชัดเจนเสียก่อนเถอะก่อนที่เราจะตาย ได้ธรรมพระพุทธเจ้ามาครองหัวใจ ครองเสียจนเต็มเหนี่ยวหาสงสัยไม่ได้แล้วดูโลกที่นี้ นะแนะนำสั่งสอนก็สอนมาพอแล้ว ๕๖ ปีนี้แล้วสอนโลกมา ตั้งแต่ลงเวทิมมาได้ ๕๖ ปีแล้วสอนโลก สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีหน้าซ้ายยังออกช่วยชาติบ้านเมือง เงินทุกบาททุกสตางค์ ดอลล่าดอลลาร์ไหลเข้าคลังหลวงๆ เราไม่เคยแตะแม้บาทเดียวฟังซินะ นี่ละธรรมนำโลกเป็นอย่างนี้ ไม่ได้รั่วไหลแตกซึมไปไหน อีลุ่มจุยแจก เอาไปต้มไปตุ๋นไปกินไปกลืนกันไม่มี ธรรม ธรรมเป็นผู้นำ

เราเป็นผู้นำเอง ทองคำได้เท่าไรเข้าหมดๆ ดอลลาร์ก็เหมือนกันเข้า เงินไทยก็เข้าบ้าง จากนั้นก็ช่วยชาติบ้านเมือง ไปที่ไหนเห็นแต่สิ่งก่อสร้างเต็มบ้านเต็มเมือง เราเองเป็นผู้ให้ก่อสร้างๆ ผ่านไปที่ไหนเห็นรอยมือไปเรื่อยๆ นี่ละเงินนี้ไม่ไปไหนที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองจริงๆ ไม่ได้อีลุ่มจุยแจกตั้งที่โลกเป็น โลกนำโลก มันนำเพื่อความล่มจม นำเพื่อพุงเจ้าของ เพื่อญาติเจ้าของ เพื่อวงศ์เจ้าของเพื่อสกุลเจ้าของ เพื่อบริษัทบริวารของเจ้าของ คนอื่นท้องแห้งตายช่างหัวมัน ให้เราได้อยู่เป็นพอ มันเป็นอย่างนี้นะ

มันตาบอดตาคับตาแคบคือตากิเลสตัณหา ตาไม่มองกว้าง ตาธรรมท่านมองกว้าง ดูให้ชัดเจน อะไรๆ ก็แจกก็แบ่งปันปันส่วนกันตามสัดส่วน มนุษย์อยู่ด้วยกัน มีหัวใจด้วยกัน มีปากมีท้องด้วยกัน ต้องเห็นใจกันซิ เห็นแต่ปากเจ้าของท้องเจ้าของท้องเจ้าของมันใหญ่ขนาดไหนมันก็เหมือนท้องมนุษย์ แต่ความโลภทำไมมันนักหนาจนจะเอาไฟเผาโลกอยู่เวลานี้ ฟังแง่ไหนๆ มีตั้งแต่เรื่องกินเรื่องกลืนกันนำสลดสังเวชนะ

ยิ่งกว่าหมา หมามันไม่ได้ทำความเดือดร้อนแก่มนุษย์มาก เหมือนมนุษย์ทำความเดือดร้อนแก่กันด้วยความโลภไม่มีเมตตาใจนี่นะ มันน่าทุเรศจริง ๆ

ขอพูดเสียเถอะวันนี้ละ มันค้นฟันมานานแล้ว หัวอกมันจะแตก ดูไปไหน ๆ มีตั้งแต่เรื่องขว้างขว้างตาที่จะเผากันนั่นละ ไม่มีที่จะพุงกันให้มีความเจริญรุ่งเรือง ตั้งใครมาเป็นผู้ใหญ่ ๆ ก็เท่ากับตั้งเป็นยักษ์เป็นผีมา อย่างรัฐบาลตั้งมากี่ชุดก็ยุก็สลาย ก็เป็นยักษ์เป็นผีกินมาโดยลำดับ ครั้นนี้ยังมีมหายักษ์มหาเปรตมหาผี กินบ้านกินเมืองกินไม่หยุดไม่ถอย อู๊ย น่าทุเรศ เป็นยังไงมันจะไม่ตายหรือไอ้พวกนี้ละ พวกที่กำลังกินบ้านกินเมืองอยู่นี่ละ ท้องป่อง ๆ อยู่ นี่ มันจะไม่ตายหรือ มันตายเหมือนเขานั่นแหละ

อย่าเป็นบ้าเกินไป ถึงวันตายไม่มีอะไรเหลือละนะ สมบัติเงินทองข้าวของทิ้งไว้ อย่างนั้นละ เจ้าของตายไปแล้วเขาก็เอาไฟเผาเท่านั้น ไม่เผาจะฝังอะไรก็แล้วแต่เถอะ มอบให้หนอนให้อะไรไปก็ได้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่เวลานี้ทำไมมันถึงพองตัวลึมหือลือเหมือนความตายไม่มีในตัว จะอยู่ค้ำฟ้าละชีวิตมัน โลกเขาตายกันทั้งนั้น เราจะอยู่ค้ำฟ้าด้วยความโลภพาดังไป ๆ ให้อยู่ค้ำฟ้า พูดแล้วสลดสังเวชนะ

พระของเราก็ตั้งใจปฏิบัติให้ดีนะ อย่าเหลวไหล อย่ามองดูอะไรยิ่งกว่าธรรม ถ้ามองธรรมเราจะเห็นความผิดความพลาด ความถูกความดีงามขึ้นภายในใจของเจ้าของมองดูธรรม ธรรมอยู่กับใจ จ่อเข้าไปหัวใจมันคิดเรื่องอะไร ๆ คิดไม่ดี ๆ ปิดออก ๆ ขนเรื่องดีเข้ามา ๆ นี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรม อย่าดูอะไร สิ่งใดไม่มีคุณค่าเท่าไรนักในโลกอันนี้ กินพออิ่มท้องวันหนึ่ง ๆ แล้วก็ตายไป ๆ ธรรมนี้ไม่ได้ตายนะ พุงพุงขึ้น ๆ จนกระทั่งถึงนิพพาน นิพพานเป็นยังไง นิพพานเที่ยง นิพพานัน ปรหม์ สุข นิพพานเป็นความสุขอย่างล้นพ้นเหนือโลกเหนือสงสารแล้วยังเที่ยงด้วย

โลกอันนี้โลกไม่เที่ยง นิพพานธรรมเที่ยง ต่างกันอย่างนั้น ถ้าเอาธรรมเข้าไป สอดแทรกอยู่แล้วจะมีค่าขึ้นมามนุษย์เรา เวลานี้มีคุณค่าอะไรมนุษย์เรา เต็มโลกเต็มสงสารมีแต่กัดแต่ฉีกแต่แย่งอำนาจบาตรหลวง แย่งความมั่งคั่งความมีดีเด่น มันแย่งหาอะไรก็ไม่รู้ ไปหาชิบ้านใดเมืองใดทั่วโลกอันนี้ใครมีความสุข ไม่มีใครมีความสุข มีแต่แย่งกันเหมือนหมา ดูไม่ได้นะเวลานี้

โลกมนุษย์เรานี้เสี่ยงหมาไว้ทุกบ้าน ๆ ครั้นเสี่ยงไว้แล้วมันเลยยิ่งกว่าหมานั้นซิ เอาไปพิจารณา การพูดเหล่านี้ไม่ได้พูดเพื่อความเสียหาย พูดให้ตื่นเนื้อตื่นตัวก็ดูบ้างหนักบ้างเบาบ้าง เพราะความเลวมันไม่มีวันมีคืนกระเทือนโลกอยู่เวลานี้ เอาละให้พร

หลังจันทัน

...เดี๋ยวนี้กำลังจะตั้งบุรีรัมย์ ตั้ง ๖ ล้านแล้วนะคือเราจะให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ตา ตานี้สำคัญมาก คนทั้งคนมีใจเป็นใหญ่ เหล่านี้เป็นเครื่องมือของใจทั้งนั้น ตา หู

จมูก ลิ่น ภายเหล่านี้ อะโรมันจำเป็นมันวิกลจริตไปบ้างก็ไม่เท่าไร แต่สำคัญถ้าตานี้ บอดเสียอย่างเดียวไม่มีความหมายนะ ไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็หมดความหมาย ตื่นเข้านอนค่า ๆ ไม่มีความหมาย เอาไปไหนก็ไม่มีความหมาย เราเห็นจุดนี้สำคัญเราจึง ได้ช่วยทางตา ความหมายว่างั้น นี่ก็จะไปตั้งที่บุรีรัมย์ ก็จะพยายามชวนชวายเป็น ศูนย์ศูนย์หนึ่ง ที่อุดรศูนย์หนึ่ง ศรีนครินทร์ศูนย์หนึ่ง ตั้งบุรีรัมย์ศูนย์หนึ่ง จากนั้นก็จะไป ภาคต่าง ๆ ภาคนั้นภาคนี้แยกไป หากเรามีชีวิตอยู่และมีกำลังวังชาจะแยกไปอย่างนี้โดย ลำดับ ตานี้สำคัญมากนะ เราเอาจุดนี้จุดสำคัญจึงได้พยายามชวนชวายมาเพื่อตา ๆ

เรายังสะเทือนใจอยู่ไม่หยุดนะ ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ลำปาง เราไปเทศน์ที่เชียงใหม่ แม่กับลูกตามเราไป เราไปที่ไหนตามไปจนกระทั่งถึงที่ที่เราอยู่ ไปอะไร แม่ตาบอด ลูก ตาดีพาแม่ไป ตามนั้นไม่ทันตามนี้ไม่ทันจนกระทั่งถึงปางสักจึงทัน หมอเขาพูดว่า การ ผ่าตนั้นตานี้เห็นถ้ำผ่า แต่เราไม่มีเงินจะทำไงมันจำเป็น เขากำหนดว่า ๗๕,๐๐๐ เรา ชักโดยละเอียดล่อ เมื่อผ่าแล้วหมอเขารับรองใหม่ว่าจะเห็น หมอเขารับรองว่าเห็นว่ ัง้น เอา ถ้างั้นตกลง ให้เดี่ยวนั้นเลย ๗๕,๐๐๐ ให้เป็นพิเศษอีก ๑๐,๐๐๐ เป็น ๘๕,๐๐๐ พอเราตกลงเอาเงินยื่นให้ร้องให้น้ำตา ร่วง สักเดี่ยวกีบหัวเราะขึ้นมา น้ำตา ร่วงเราก็ทราบแล้วว่าดีใจ น้ำตานี้มีคุณค่ามีราคา สักเดี่ยวกีบหัวเราะขึ้นมา เออ ที่นี้จะ ได้ เห็นหน้าลูกแหละ คือได้เงินไปแล้วไปผ่าตาตามกำหนด หมอเขาว่างั้น เราให้เต็มส่วน เลย

ที่นี้หัวเราะออกแล้ว จะได้เห็นหน้าลูก พอกลับไปแล้วทราบมาที่หลังว่า หมอเขา นัดให้ไปไม่ยอมไป ฟังซินะ เป็นอย่างนี้ทำให้เราเสียเสี้ยนใจนะ หมอเขานัดแล้วตาม กำหนดกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนั้นมีปัญหาแต่เงิน เราก็แก้ปัญหาทางการเงินแล้ว ให้ไปหาหมอมตามนัด หมอนัดให้ไปไม่ยอมไป มันเป็นอย่างนี้นะ คงจะลูกนั้น ละตัมแม่ไม่ให้แม่ไป ทราบมาว่างั้นว่าลูกตัมแม่ ที่นี้แม่อีกคงจะไม่ได้ผ่าตัด ลูกเอาเงิน ๘๕,๐๐๐ ไปให้แม่ตาบอดตามเดิม โอ้ย เราสลดสังเวชนะ อย่างนี้ละเราให้ มันไม่เป็น ตามความจริงที่เราปลงใจลงให้ ๆ หลายแห่งนะตามเราไปจนกระทั่งมาถึงเขาค้อ ทาง โคราซก็ตามมา อันนี้มันคาราคาซังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ว่าไปรักษาไปอะไร(เขาผ่า แล้วใส่เลนส์แล้ว แต่ขาดคนอุปการะ แล้วยังต้องไปเอกซเรย์ส่อง หลวงตาเลยเมตตา ไป สองหมื่นครึ่ง) ว่างั้นแหละ อันนี้มันไม่แน่เราก็เลยให้สองหมื่น ทางโน้นแน่นอน ๗ หมื่น ๕ เราให้เป็น ๘ หมื่น ๕ เลย

นี่ละลูกมากับแม่ ลูกคงจะตัม ที่นี้แม่ยอมตาบอดไปตามเดิม โห้ สลดสังเวช มี อยู่หลาย ๆ แห่งทำให้เราหอดมือ เอาให้อย่างนี้แล้วกลับพลิกไปอย่างนี้ ๆ ไม่เป็นไปตาม เจตนาของเราที่ให้ ตามที่เขามาบอกเล่าอะไร ๆ เราให้ตามนั้น ๆ ๘๕,๐๐๐ หมอเรียกไป

ไม่ไป ก็แสดงว่าลูกนั้นละตัมแม่ไม่ใช่ใคร จะทำไ้เรา ยึดต่อหน้าคนมาก ๆ ทีนี้จะได้ เห็นหน้าลูก เพราะหมอเขายืนยันแล้วว่าถ้าผ่าแล้วเห็นชัดเจน ตกลงเท่าไรเราก็ให้ เท่านั้นให้เลย แล้วไปก็เป็นอย่างนี้จะทำไ้

นี่ก็กำลังตั้งศูนย์บุรีรัมย์ เริ่มละ คือตกลงกัน ทางหมอเขาก็จะหาหมอมารับ หมอตาไม่ใช่บ่อย ๆ นะ ดูเหมือนห้าคนหรือหกคนหมอตา เขากำลังหาเตรียมหมอ เขารับรองมาเลย เพราะเขาทราบมาว่าถ้าทางโน้นพร้อมเราจะตั้งให้ เราว่าอย่างนี้ เขาก็เสนอมารับรองมาเลย ถึงหมอไม่พอจะให้พอ เขาวางั้นเลย แล้วเขายังจะมาเยี่ยมเรา เราบอกยังไม่ให้มาเยี่ยม ให้เรื่องราวลงกันเสียก่อนมาเมื่อไรก็ได้เราบอกั้น

เราพยายามที่สุดกับโลก ช่วยโลกเราช่วยเติมกำลังความสามารถ แต่เราเป็นธรรมตรงไปตรงมา เขาว่ายังงี้ก็เชื่อตามเขา ๆ ไปอย่างนั้น แล้วมันพลิกไปอย่างนี้ที่ทำให้เราเสียเสี้ยนใจมากนะ อันนี้เสียเสี้ยนใจ เช่นอย่างปากเกร็ดนี่ หมापากเกร็ด สร้างตึกให้หลังหนึ่ง แล้วซื้อที่ให้ ๔ ล้านสองแสน เราซื้อให้เลยเพราะที่มันแคบ อันนี้ที่หนึ่งไร เราเลยซื้อให้อีกหนึ่งไร่ขยายออกไป แล้วสร้างตึกที่นั่น ขออะไรให้หมด เพราะเราให้ด้วยความเป็นธรรมจริง ๆ เชื่อเขาว่าเขาจะเป็นธรรมเหมือนเรา เขาขออะไรให้เลย ๆ ทีนี้เอาไปมันเอาไปตัมอีกแหละ จนกระทั่งตามกันถึงธนาคาร เอาธนาคารไปเป็นพยาน มันเองเงินเราไปตัมทางธนาคาร ไม่ใช่บ่อย ๆ นะ หลายล้าน มันเป็นอย่างนี้ละ

ทีนี้เงินที่เราให้เป็นประจำเดือนละแสนห้า ๆ สำหรับหมา เราตัดก็สงสารหมา ไม่งั้นตัดหมดเลยไม่ให้สักสตางค์ แต่นี่เราสงสารหมา ก็หมาไม่รู้เรื่องว่าไ้ คนรู้เรื่อง เอาเห็นใจหมาสงสารหมา เลยตัดออกห้าหมื่น เอาไว้แสนหนึ่งกระทั่งทุกวันนี้ นี่ละเลห์เหลี่ยมหลายสันพันคม ตัมเราไม่ใช่บ่อย ๆ ล้านนะ หลายล้าน มันเป็นแบบนี้ละ พอที่จะได้ขอเอา ๆ หาอุบายมาขอ ๆ อุบายจะตัม เราก้ให้ ๆ มีมากนะ เลยทำให้เราสะดุดใจ บางทีหอดมือเข้ามาเหมือนกัน ໄ໓ ทุเรศ

ให้แสนห้า ๆ ประจำมาตั้งแต่ไปพบกันที่แรก เขาออกทางหนังสือพิมพ์ เราก้ไปดูแล้วชักใช้ไล่เลียงกันทุกอย่าง ได้เหตุได้ผลเรียบริ้อยแล้วจนกระทั่งสร้างตึกให้สามชั้น ซื้อที่ให้พร้อม ทุกอย่างขออะไรให้เลย ๆ ทีนี้มันก็มีเลห์เหลี่ยมของมันละซิ พอจะได้ขอเรื่อย หาอุบายมาขอ ๆ มันก็ทราบถึงเราจนได้ ให้ตามไปดู เขาไปดูถึงธนาคาร เอาธนาคารยืนยัน มันตัมจริง ๆ เงินมันเอาเข้าไปธนาคาร เลยชดกันในปี ยอมจำนน ไม่ยอมย้งไ้ ถ้าธรรมดาเราเลิกเลยนะ แต่นี่ก็ย้งสงสารหมา หมาไม่รู้ภาษาอะไร เราจึงให้เดือนละหนึ่งแสน ๆ เรื่อยมา ห้าหมื่นตัดออก

เรานี้ใครจะตัมก็ตัมได้ เพราะพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมเราเป็นธรรมล้วน ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเข้าเกี่ยวข้องกับผู้ใด ๆ ก็ตาม เราจะไม่ให้มีความเสียหายแก่ผู้

นั่น เราไปด้วยคุณ ตัวของเราหัวใจของเราเป็นคุณเต็มสัดเต็มส่วน ไปเกี่ยวข้องกับใคร เราจะไม่มีการเจตนาแม้เมิดหินเมิดทรายที่จะทำให้คนนั้นมีเสียหายอะไร ไปเป็นคุณๆ ทั้งนั้นละเราทำต่อโลก เราจึงบอกมานานแล้วว่า กิริยาอาการที่แสดงออกทั้งหมดไม่มีโทษ มีแต่คุณเพราะหัวใจเป็นคุณล้วนๆ แล้วจะเอาโทษมาจากไหน เราพูดตรงๆ อย่างนี้ละ ที่นี้โลกสกปรกมันก็คอยตัม ตัมเรื่อยเลยตัมธรรม โลกมันตัมธรรมตัมอย่างนี้

(เจดีย์ศรีบ่อก) เจดีย์ก็แยกไปเจดีย์ซี ถ้าเป็นอะไรเป็นอันนั้นนะเรา ไม่มีสองเลย แยกปั๊บๆ เลย อย่างนี้ตลอดมา เงินพี่น้องทั้งหลายบริจาคทั่วประเทศไทยเป็นแบบเดียวกันนี้ เราจริงจังมากทุกอย่าง เพราะหัวใจมันบริสุทธิ์เป็นธรรมล้วนๆ อะไรที่คิดแป้นขึ้นมาที่ไม่เป็นธรรมมันปิดตันที่เลยนะ ปิดโดยอัตโนมัติ จะไม่นำออกใช้เลย พอมันคิดแป้นมันมีแทรกเข้ามา แทรกเข้ามาปั๊บปิดปั๊บเลยไม่เอา เอาแต่ที่ดิงามทุกอย่างๆ แล้วสั่ง สั่งอะไรก็ตาม สั่งการสั่งงานสั่งจ่ายอะไรก็ตามมากน้อย จ่ายตามที่พิจารณาเป็นธรรมๆ แล้วทั้งนั้นละ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าเล่ห์เหลี่ยม ธรรมไม่มีตรงไปตรงมาเลย

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz